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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins.

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni.

1. Telur ráðherra það samrýmast hagsmunum íslensku þjóðarinnar að meina hrefnuveiði-
mönnum að hefja veiðar þegar í stað og koma með því í veg fyrir þann ávinning sem
hrefnuveiðar gætu fært þjóðinni?

2. Telur ráðherra að veiðar á hrefnu mundu stuðla að betra jafnvægi í hafinu umhverfis
landið og auka árlega nýtingu þjóðarinnar á þorskstofninum?

3. Ef veiðar hefjast ekki á sjávarspendýrum þarf þá að hækka viðmiðun á náttúrlegum
dánarstuðli þorsks úr 18% sem hann er talinn nú og ef svo er, hversu mikið?


